
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560 

วันพฤหัสบดี ที่  27  เมษายน  2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

---------------------------------------- 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   
1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวันชัย  นาคสนั่น     สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชวน  อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอ านวย  กองแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประจักษ์   สุริยาพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวรวุฒิ   พลวิชัย     ลาประชุม 
 2. นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง     ขาดประชุม 
 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
 1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
          2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายวินัย   มานอก     เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
6. นายกฤษฎา  บุญปก     นิติกรปฏิบัติการ 
7. นายประเสริฐ   วังบุญคง    นายช่างโยธาช านาญงาน 
8. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางจรีพร  อิสสระทะ     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
ข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 
27 เมษายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560  เมือ่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล   
เคียนซา  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  15  
กุมภาพันธ์  2560  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือแก้ไข
และรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ 
     หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อ
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 8 ท่าน   
( 1.นายวันชัย นาคสนั่น  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  3.นายอภิชาติ สวัสดี  
4.นายสุเทพ ฮั่นสกุล 5.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์   6.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  
7.นายชวน  อิสสระทะ 8. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  )  
     ไมร่ับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
     ขาดประชุม 1 ท่าน  (นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง) 
     ลาประชุม 1 ท่าน (นายวรวุฒิ  พลวิชัย) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1  ขอความเห็นชอบพิจาณาจ่ายขาดเงินสะสม 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เสนอ
โดย นายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

           เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า
นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเสนอญัตติเพ่ือสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
           ด้วยเทศบาลต าบลเคียนซา มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบของเทศบาลต าบลเคียนซา และต้องด าเนินการ
ย้ายท่อสูบน้ าไปท่ีบริเวณกลางแม่น้ า เหตุผลที่ต้องย้ายท่อสูบน้ า 

      1.  ระบบท่อสูบน้ าเดิมเป็นแบบตั้งประจ า ไม่สามารถเลื่อนได้ และใน
ปัจจุบันน้ าเปลี่ยนทิศทางท าให้สถานที่สูบน้ าเดิมมีทรายมาทับถมจ านวนมาก     
ไม่สามารถดูดน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีทรายติดมาพร้อมกับน้ าด้วย  
ท าให้เครื่องสูบน้ าเสียบ่อยครั้ง และต้องหยุดจ่ายน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค
ของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาของประชาชนที่ใช้น้ าเป็นอย่างมาก  

     2. เนื่องจากจุดดูดน้ าปัจจุบัน อยู่ติดกับท่อน้ าทิ้งของหมู่บ้าน ท าให้
ประชาชนไม่มั่นใจในเรื่องความสะอาดของน้ า   

     จึงมีความจ าเป็นต้องย้ายจุดดูดน้ าไปอยู่กลางแม่น้ า จึงขอจ่ายขาดเงิน
สะสมโดยท าการ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและจ าหน่าย
น้ าประปา เทศบาลต าบลเคียนซา หมู่ที่๑ ต าบลเคียนซา  อ าเภอเคียนซา 
รายละเอียดดังนี้ 

    สภาพเดิม โรงสูบน้ าดิบของเทศบาลต าบลเคียนซา  มีระบบท่อสูบน้ าแบบ
ตั้งประจ าไมส่ามารถเคลื่อนย้ายได้  ปัจจุบันน้ ามีการเปลี่ยนทิศทาง  สถานที่สูบน้ า
มีทรายทับถมจ านวนมาก  ไม่สามารถสูบน้ าดิบเพื่อท าการผลิตน้ าประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ยิ่งเกิดสภาวะปัญหาภัยแล้ง  ยิ่งท าให้เกิดการขาดน้ าดิบเพ่ือการ
ผลิต  เนื่องจากมีทรายติดขึ้นมากับน้ าท าให้ระบบเครื่องสูบน้ าเสียหายบ่อยครั้ง 
และต้องหยุดจ่ายน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  ซึ่งเป็น
ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเคียนซาเป็นอย่างมาก  และประกอบกับ
จุดที่ตั้งโรงสูบน้ าปัจจุบัน  อยู่ติดกับท่อน้ าทิ้งของหมู่บ้าน  ท าให้ผู้ใช้น้ าในการ
อุปโภคบริโภคไม่มั่นใจในความสะอาด  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบจากภัยแล้งและเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยท า
การก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบแบบบ่อแห้ง ขนาดความกว้าง  3.๐๐  เมตร ความยาว  
4.00  เมตร ความสูงปากบ่อแห้งรวม  6.00 เมตร พร้อมอาคารโรงเรือน  ขนาด
ความกว้าง  3.๐๐  เมตร  ความยาว  6.00  เมตร  ความสูง  2.50  เมตร  งาน
แพลอยน้ าติดตั้งหัวดูดน้ าดิบ  พร้อมติดเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดหน้าแปลน 
ขนาดท่อ ๔x๓ นิ้ว  ขนาด  3๐ แรงม้า  ๓ เฟส  (๓๘๐V) ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ลบ.ม./ชม และงานประสานระบบโรงสูบน้ าดิบ  งานขยายเขตไฟฟ้าขนาด
หม้อแปลง  ๑๐๐  KVA และเครื่องวัดแรงต่ าพร้อมอุปกรณ์ และงานระบบท่อส่ง
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น้ าดิบ ท่อ PEØ ๑๖๐ มม. รวมถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
เทศบาลต าบลเคียนซาจ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลต าบลเคียนซาก าหนด) งบประมาณค่าก่อสร้างตั้งไว้      
๑,555,0๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว เทศบาลต าบลเคียนซาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แต่เทศบาลต าบลเคียนซา
จ าเป็นจะต้องด าเนินการเนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้น้ าอุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และโครงการนี้ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560 หน้า 56 ของเทศบาลต าบลเคียนซาแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 89 ซึ่งก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายที่ก าหนด   

ฯลฯ   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว ลงวันที่ 31 

ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
และสังคมภายในท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4 ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้
จ่าย 

4.1 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ทั้งนี้ 
การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 4.1.1 โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสม
เหลืออยู่เพียงพอที่จะน าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหา
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ความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็น
เวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ ขาดแคลน ช ารุด เสียหาย เป็นต้น 
 ทั้งนี้ เทศบาลจะต้องมียอดเงินสะสมที่คงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย โดย
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่จะน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้  และจะต้องมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
 เทศบาลได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่สามารถกระท าได้ ประกอบกับเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่ 
และหลังจากใช้จ่ายเงินสะสมจ านวนดังกล่าวแล้วเทศบาลยังมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ดังนี้ 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
จ านวน  2,630,290.18 บาท 
ขอใช้จ่ายครั้งนี้  จ านวน  1,555,000.00 บาท 
เงนิสะสมคงเหลือ จ านวน   1,075,290.18 บาท 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบใหม่  สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นแย้งญัตติที่
น าเสนอบ้าง โปรดยกมือครับ 
     ขอเชิญท่านสุเทพ  ฮั่นสกุล ครับ  

นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสุเทพ  
ฮ่ันสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รายละเอียดต่างๆของโครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ า  ทีต่ั้งโรงสูบน้ าจะท าการก่อสร้างตรงไหน และออกส ารวจปริมาณน้ าลึกแล้ว
หรือยัง ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     เชิญท่านธณรัช  ละหารเพ็ชร ครับ 

นายธณรัช  ละหารเพ็ชร 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเคียนซาทุกท่าน จากการส ารวจพบว่า น้ าบริเวณที่เดิมมีการตื้นเขิน 
มีการทับถมของทราย ได้ท าการส ารวจข้อมูลจากชาวบ้านในท้องที่ที่อาศัยบริเวณ
ริมแม่น้ าเห็นว่า เหนือสะพานมีน้ าลึกประกอบกับใกล้กับท่อส่งน้ าเดิม และการ
ก่อสร้างใหม่นี้ จะเป็นแบบบ่อแห้ง มอเตอร์อยู่บนบกไม่ได้อยู่ในแพ  ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงการล่มของแพได้  ขนาดบ่อกว้าง  3.๐๐  เมตร ยาว  4.00  เมตร 
ความสูงปากบ่อแห้ง  6.00 เมตร  ในน้ าจะมีเฉพาะหัวดูดสามารถเคลื่อนที่ได้  
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หากจะตรวจเช็คมอเตอร์ก็ต้องลงไปในปล่อง ถ้าเกิดน้ าท่วมปริมาณสูงมาก
อย่างเช่นปี 2554  ก็สามารถดึงมอเตอร์เก็บได้  มีรอกส าหรับดึงเก็บ สถานที่ตั้ง
จะท าการก่อสร้างบริเวณหัวสะพานแม่น้ าตาปี จึงขอเรียนแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ
เพียงเท่านี้ครับ  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอบคุณท่านธณรัช  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแย้ง หรือสงสัย จะสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับ
ญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 9 ท่าน   
( 1.นายวันชัย นาคสนั่น  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  3.นายอภิชาติ สวัสดี  
4.นายสุเทพ ฮั่นสกุล  5.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์  6.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  
7.นายชวน  อิสสระทะ 8. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  9.นายอ านวย กองแก้ว  )  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 1 ท่าน (นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
     ขาดประชุม 1 ท่าน  (นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง) 
     ลาประชุม 1 ท่าน (นายวรวุฒิพ  พลวิชัย) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซาจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือกอ่สร้างโรงสูบน้ าดิบ 

 5.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี 2560  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ.2560-2562) ประจ าปี 2560 เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้านาย
โกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเสนอญัตติเพ่ือแจ้งให้สภา
เทศบาลต าบลเคียนซา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
     เทศบาลต าบลเคียนซา ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพ่ือติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปรากฏ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2560 ทั้งหมด 37 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.19 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2560 ทั้งหมด 56 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา  พ.ศ.2560 ทั้งหมด 6 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2560 ทั้งหมด 4 โครงการ  
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2560 ทั้งหมด 32 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.13 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.87 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
-โครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ปี 2560 จ านวน 135 
โครงการ 
-โครงการที่ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 
-โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลเคียนซารับทราบและเสนอข้อเสนอแนะต่อไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 
ปี ประจ าปี 2560 สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยบ้างครับ 
     ขอเชิญท่านสุเทพ  ฮั่นสกุล ครับ 

นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล  

     เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2  จากการศึกษาดูรายละเอียดของ
รายงานการติดตามและประเมินผลฯ  เทศบาลต าบลเคียนซาไม่ได้จัดงานประเพณี
ลอยกระทง  แต่ท าไมถึงมีการใช้จ่ายงบประมาณไป 12,070 บาท เงินส่วนนี้เอา



-๘- 
 

ไปใช้ในส่วนใด ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านปลัดภิญโญ วัชระสวัสดิ์ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน จากที่ท่านสมาชิกสุเทพ ได้สอบถามว่าปีนี้ไม่จัดงานประเพณีลอย
กระทง แต่มีการใช้งบประมาณไป 12,070 บาท นั้น  สาเหตุที่ทางเทศบาลไม่ได้
มีการจัดงานเนื่ องจากช่วง เวลาดั งกล่ าว  เป็ นห้วง เวลาของการไว้ทุกข์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงไม่เป็นการสมควรที่จะจัด
งานมโหรสพ งานรื่นเริง แต่ทางเทศบาลได้จัดสถานที่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้ลอยกระทง จึงมีค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ เพ่ือจัดสถานที่ส าหรับลอย
กระทง มีการท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนทางขึ้น-ลง รายละเอียดตามที่ทาง
ส านักปลัดได้จัดท ารายงานครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกไหมครับ 
     เชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง ครับ 

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการทุกท่าน ผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเคียนซา  
เขต 2 จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง และโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม 2 โครงการนี้ผมได้ติดตาม
เรื่องมาตลอด ขอถามว่ามีเงินงบประมาณแล้วหรือยัง ช่วยชี้แจงด้วยว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้เม่ือไร 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่าน
จรัล  ที่ได้สอบถามการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเคียนซา ซึ่งท่านได้
สอบถาม 2 เรื่อง คือ 1.การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2.การจัดซื้อเครื่องเล่น
ภาคสนาม ตอนนี้ทางเทศบาลก าลังด าเนินการในเรื่องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อยู่ ซึ่งจะให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ส่วนเรื่องการจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม
เพ่ือน าไปไว้บริเวณสวนสาธารณะจันทน์กะพ้อนั้น ทางเทศบาลได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2560 ตอนนี้รอเงินประมาณพร้อมเมื่อไรก็สามารถ
จัดซื้อได้เลย ฝากผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบว่าสามารถจัดซื้อได้ เมื่อไร และ
ขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครับ  
 
 
 
 



-๙- 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

      เชิญท่านปลัดภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560 ที่ผ่ านมา ผมได้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 
3/2560 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการกับที่ประชุมแล้ว คาดว่าไม่น่ามีปัญหา
อะไร แต่ทางคณะกรรมการได้ก าชับเรื่องการติดตั้งและระวังเรื่องการฝากสายไว้
กับไฟฟ้า เกรงว่าไฟฟ้าจะไม่ยอมให้ฝากสายด้วย ซึ่งจะต้องประสานกับการไฟฟ้า
ต่อไป ตอนนี้ต้องรอจังหวัดจัดส่งผลการพิจารณาโครงการ เมื่อจังหวัดจัดส่งผลการ
พิจารณามาแล้วเทศบาลต าบลเคียนซาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย 
     เรื่องที่ 2 เครื่องเล่นภาคสนาม ตามที่ท่านสมาชิกได้ร้องขอให้บรรจุในแผน 3 
ปี ซ่ึงเทศบาลได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผน 3 ปี และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560 แล้ว แต่ต้องรอรายได้เข้ามาก่อน ดังนั้นขออนุญาตให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  

นางสาวจริยา  สกุลหนู 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ในส่วนของเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม    
จะอยู่ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ขณะนี้เทศบาลจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลเป็นจ านวนมากเป็นเงินเดือนข้าราชการ สมาชิกสภา ประมาณหนึ่งล้านกว่า 
ค่าจ้างเหมาบริการสองแสน ค่าไฟฟ้าหนึ่งแสนกว่า ซึ่งเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับจะมา
จากเงินจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองได้น้อยมาก ค่าภาษีป้ายปีละไม่
ถึงหนึ่งแสนบาท ภาษีโรงเรือนประมาณหนึ่งแสน ค่าน้ าประปาหนึ่งแสนกว่า     
ซ่ึงเป็นรายได้ทีน่้อยมาก เพราะฉะนั้นจะต้องกันเงินไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายประจ าก่อน 
ฉะนั้นต้องรอปลายปีเพื่อให้งบประมาณรายรับสูงกว่ารายจ่าย เราถึงจะด าเนินการ
ในส่วนของงบลงทุนได้ค่ะ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอบคณุผู้อ านวยการกองคลังครับ คาดว่าปีงบประมาณ 2560 กล้องวงจรปิด 
และเครื่องเล่นภาคสนาม จะสามารถด าเนินการไดป้ระมาณเดือนสิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ท่านสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆบ้าง เชิญครับ  
     เชิญท่านสุเทพ  ฮ่ันสกุล ครับ 



-๑๐- 
 

นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล  

     เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2  ผมมีเรื่องอยากให้ชี้แจงรายละเอียด 2-
3 ประเด็น 
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถอาศัยบ้านพักข้าราชการได้หรือไม่ 
2. การติดตามเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ขอให้กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด
ระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย 
3. ขอให้กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการจ้างเหมาบริการของ
เทศบาลต าบลเคียนซาว่าท ากันอย่างไร  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน จากการตั้งประเด็น
ค าถามของท่านสมาชิก  
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีอยู่บ้านพักข้าราชการได้หรือไม่ ถ้าหากบ้านพักไม่มี
ข้าราชการอาศัยอยู่ก็เป็นดุลพินิจและอ านาจของนายกเทศมนตรีที่สามารถจะให้
เลขานุการอาศัยอยู่ได้ เนื่องจากเลขานุการก็ถือว่าเป็นบุคคลอยู่ในองค์กรเดียวกัน
ครับ 
2. การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้งบกลาง ขอมอบให้ท่านปลัดซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จากการที่ผมได้เข้าร่วม
ประชุมระดับจังหวัดได้มีแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ว่าในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือมี 2 ทาง คือเงินงบประมาณ
ของรัฐบาล และเงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง ซึ่งถ้าท้องถิ่นมีเงินงบประมาณก็
ต้องใช้เงินของท้องถิ่นนั้นก่อน ถ้าท้องถิ่นนั้นไม่มีเงินสามารถขอใช้เงินสะสมได้ โดย
อ านาจนายกเทศมนตรี และถ้าเงินของท้องถิ่นไม่เพียงพอก็สามารถขอไปยังจังหวัด
ได้ นั่นคือขั้นตอนปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ อบต.เขาตอก,อบต.
อรัญคามวารี และอบต.พ่วงพรมคร ขอใช้เงินงบประมาณจากจังหวัดเนื่องจากไม่มี
เงินสะสม ช่องทางการเบิกจ่ายก็เลยเบิกจ่ายเป็นเงินสดได้ แต่ในส่วนของเทศบาล
ต าบลเคียนซาได้ใช้เงินงบประมาณของเราเอง ดังนั้นระเบียบปฎิบัติต้องใช้ระเบียบ
ของท้องถิ่น  ผู้อ านวยการกองคลังจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้  
     ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินเทศบาลสามารถช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ เช่น กรณีบ้านพักทั้งหลัง น้ าท่วมฉุกเฉินแบบฉับพลัน เราสามารถ
ช่วยเหลือเป็นเงินสดได้เลยเพ่ือให้เขาได้ด ารงชีพอยู่ได้ นั่นคือกรณีฉุกเฉิน แต่ของ
เทศบาลต าบลเคียนซาในขณะนี้ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินแต่เป็นการเยียวยา ซึ่งกรณี
เยียวยาจะมีหลักปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติให้ที่ประชุมทราบครับ 



-๑๑- 
 

นางสาวจริยา  สกุลหนู 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของ
เทศบาลต าบลเคียนซา ตอนที่น้ าท่วมใหม่ๆ ทางเทศบาลได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยจ่ายเป็นถุงยังชีพ ถุงละไม่เกิน 550 บาท ซึ่งได้ด าเนินการไปตามระเบียบ
เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นได้มีการส ารวจความเสียหาย โดยทางเทศบาลฯ มี
แนวทางปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้แนวทางปฏิบัติ 2 ทางคือ  1. ให้ผู้
ได้รับความเดือดร้อนส ารองจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ไปพลางก่อน  เมื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมบ้านเสร็จสิ้นแล้ว  ให้น าบิลเงินสดพร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐาน  มาเบิก
เงินตามราคาท่ีได้จ่ายจริง ซ่ึงด าเนนิการไปแลว้  2 ราย         
     2.ทางเทศบาลจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนเอง   
ในส่วนของค่าวัสดุเราจะด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 การซื้อหรือจ้างกระท าได้ 5 วิธี (1) วิธีตกลงราคา  (2) 
วิธีสอบราคา (3) วิธีประกวดราคา  (4) วิธิพิเศษ (5) วิธีกรณีพิเศษ  การช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย อีกจ านวน 26 ราย ยอดเงินประมาณ 200,000 บาท ปัจจุบัน
ระเบียบพัสดุฯมีการยกเว้นระเบียบให้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท 
สามารถใช้วิธีตกลงราคา ดังนั้นวงเงินที่จะใช้ของเทศบาล จะเข้าหลักเกณฑ์
ระเบียบพัสดุ ข้อ 13 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา โดยทางเทศบาลจะมี
รายการวัสดุแจ้งไปยังผู้ขาย และผู้ขายก็จะเสนอราคาวัสดุและตกลงซื้อในวงเงินที่
ไม่เกินราคากลางที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเทศบาลจะเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้างโดยตรง  
     ในกรณีการจ้างเหมาบุคคล เทศบาลต าบลเคียนซาได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กล่าวว่า
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมือง
พัทยาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคารที่ท าการได้ เทศบาล
ต าบลเคียนซาเข้าเกณฑ์  
2. การจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ  
3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ  
4.การจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของอปท. เช่น การจ้างเก็บขยะ
มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล   
5. การจ้างเหมาบริการดังกล่าว  
     5.1 ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ าเป็นและประหยัดโดยค านึงถึงฐานะการคลังของอปท.
โดยให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ  
     5.2 จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ  อปท.ที่มี
อัตราก าลังอยู่แล้ว 
     5.3 วิธีการการจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เมื่ออ้างถึง ข้อ 5.3 ก็จะกลับไปสู่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ



-๑๒- 
 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการอยู่ที่
เดือนละ 8,300 บาท จ านวนระยะเวลาที่ท าสัญญาจะต้องท าในรอบ 1 ปี คือ 1 
ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 กันยายน ของปีถัดไป คิดเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 99,600 
บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาท อยู่ในหลักเกณฑ์วิธีตกลงราคา ซึ่งเราสามารถ
เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาได้เลย และจะมีปริมาณการจ่ายเงินเป็นงวดเดือน ขอน า
เรียนให้สภาได้ทราบค่ะ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติม
บ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  13.30 น. 
 

 

 


